

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 13 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11854

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 7.13

Ad Value: 7,843

PRValue (x3): 23,529

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: กสทช.กำชับรับมือ'โมคา'



กสทช.กำชับรับมือ'โมคา'

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกราย ให้ดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุโมคาจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมา ในช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. ส่งผลให้ช่วงวันที่ 12-15 พ.ค. ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง ได้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

โม่คาเข้าไทยวันเลือกตั้ง 'กสทช.'สั่งมือถือห้ามลุ่ม

ปก.แจ้งทั่วประเทศรับมือฝนถล่ม เตรียมพร้อม'24ชม.'ป้องกัน คาดเหนือ-ปักขีโต้เจออฤทธิ์แรง

อุตุฯเตือนพายุไซโคลน'โม่คา'ทำฝนถล่ม ทั่วไทยช่วงวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 'ปก.'แจ้ง ทุกจังหวัดเตรียมรับมือป้องกันเหตุร้าย ขณะประชาชนไปกาบัตร (อ่านต่อหน้า 7)

โม่คา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุไซโคลนโม่คา (มีผลกระทบถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566) ฉบับที่ 4 (142/2566) โดยเมื่อเวลา 04.00 น. พายุไซโคลนโม่คา บริเวณอ่าวเบงกอลตอน กลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 12.9 องศาเหนือ ลองจิจูด 88.1 องศาตะวันออก มีความเร็วลม สูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 105 กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาในช่วง วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2566 ส่งผลให้ในช่วง วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2566 ประเทศไทยจะมี ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคตะวันออก ขอให้ ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจาก ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง มากกว่า 2 เมตร และมีแนวโน้มจะมีกำลังแรง

ขึ้นในช่วงวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2566 ทำให้ บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเล อันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควร เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการ เดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรรงคออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ด้านว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศช่วงวันเลือกตั้ง หรือวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ว่า ในวันที่ ดังกล่าวพายุไซโคลนโม่คาจะเคลื่อนตัวขึ้นไป ออกจากอ่าวเบงกอล เคลื่อนสู่ฝั่งช่วงค่ำ และจะ อ่อนกำลังลงวันที่ 15 พฤษภาคม ก่อนเคลื่อนตัว เข้าฝั่งเมียนมา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย วันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคมนี้ โดยภาคเหนือจะมี ฝนตกร้อยละ 60-80 อันเนื่องมาจากพายุเข้าสู่ อ่าวเบงกอลตอนบนใกล้เมียนมาจะทำให้ด้าน ตะวันตกของไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ตั้งแต่ จ.ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย มีฝน ตกชุกหนาแน่น อาจมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภูเขาอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ประชาชนควรระวังสภาวะอากาศในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้

ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับ กทม. และปริมณฑล จะมีฝนตกร้อยละ 60-70 เนื่องจาก มีลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมใต้เข้ามา มีโอกาสว่าฝนจะตกตั้งแต่เช้า ส่วนสายๆ จะหยุด และฝนอาจกลับมาตกใหม่ในช่วงบ่าย ซึ่งเป็น ผลจากลมพายุความชื้นมาจากด้านตะวันออกของ ไทย ดังนั้นประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรเตรียมร่มไปด้วย ช่วงเลือกตั้งฟ้าฝนไม่ได้ตก ตลอดทั้งวัน จะมีช่วงที่ (ฝน) หยุดอยู่ ดังนั้น จึงไม่ถึงขั้นมีอุปสรรคร้ายแรงอะไร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะ อากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรม อุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 2 (140/2566) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอลตอน กลางคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณบังกลาเทศ และเมียนมา ในช่วงวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2566 ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ใน ช่วงวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2566 สำหรับ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น สูงประมาณ 3 เมตร และมีแนวโน้มจะมีกำลัง แรงขึ้นในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2566 ทำให้ บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่น ลมแรง ระหว่างวันที่ 11-16 พฤษภาคม 2566 ดังนี้ ภาคใต้ 1.จระนอง (อ.เมืองฯ สุขสำราญ กะเปอร์) 2.พังงา (อ.เมืองฯ เกาะยาว ทัพปุด ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง ตะกั่วป่า คุระบุรี) 3.ภูเก็ต (อ.เมืองฯ กะทู้ ถลาง) และ 4.กระบี่ (อ.เมืองฯ คลองท่อม เกาะลิ้นตา เหนือคลองอ่าวลึก)

ทาง กอปภ.ก.ได้ประสาน จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ รวมถึงศูนย์ ปภ.เขตในพื้นที่

เสียงภัยเตรียมพร้อมรับมือคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้งนี้ ให้จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและแจ้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรง และได้ประสานให้จังหวัดออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล และแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด พร้อมประสานกรมเจ้าท่ากองทัพเรือ ตำรวจน้ำ แจ้งเตือนชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร เดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้น และหากสถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรง ให้พิจารณาห้ามการเดินเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาด

ขณะเดียวกัน กอปท.แจ้งไปยังทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันเลือกตั้ง เนื่องจากในระยะนี้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ประกอบกับในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก หากเกิดสาธารณภัยอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ กอปท. จึงได้ประสานกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว โดยให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัย วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมระงับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT และหากเตือนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปก.รับแจ้งเหตุ 1784 โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกราย ให้ดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุโหมคาได้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขอให้ผู้ประกอบการทุกรายติดตามข้อมูลรายงานสถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเตรียมความพร้อมต่อไป

จัดหนักชิมม้า บัญชีม้า

หลังจากที่มีข้อมูลสืบสวนทางลับพบว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้พื้นที่บริเวณแนวชายแดนในการลักลอบซื้อขาย “ชิมม้า-บัญชีม้า” และลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเน็ตเข้ามาหลอกลวงเหยื่อพี่น้องคนไทย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พล.ต.ท. นิธิธร จินตนา นนท์ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ประสานความร่วมมือกับ นายไทรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เรียกประชุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง

แก้ปัญหาคดีออนไลน์

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ วางมาตรการแนวทางการสืบสวนป้องกันการกระทำผิด “คดีออนไลน์” ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย เน้นการบูรณาการร่วมกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กสทช. สถาบันการเงิน และ ปปง. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด

ให้ตำรวจ บข.สอท.ที่มีฐานข้อมูลส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้ตำรวจพื้นที่เข้าตรวจสอบจับกุม

ตำรวจ บข.สทม.นำบุคคลกลุ่มเสี่ยง ทำผิดกฎหมายขึ้น “บัญชีดำ” บุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง

ห้ามเข้า-ออกประเทศ

กสทช. ลงพื้นที่ได้ตรวจดูเสาสัญญาณตามแนวชายแดนพบว่า มี

pluengpayak@thairath.co.th

เลขที่ ๑ ภูมิภาคฯ

“เพลิงพิภพ”

เสาที่ส่งสัญญาณไปถึงประเทศเพื่อนบ้านจริง จะมีการยกเลิก ปรับย้ายจุดตั้ง โดยการขยับเสาให้ออกมาห่างจากแนวชายแดน เพื่อป้องกันการกระทำผิด แต่ไม่ให้กระทบกับผู้ใช้บริการตามแนวชายแดน

ผบ.ตร. สั่งให้ตำรวจประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ ตัวแทนจำหน่าย ปฏิบัติตามกฎหมาย จะต้องให้ลูกค้าลงทะเบียนชิมให้ถูกต้อง ไม่ใช่ซื้อตัวแทนในการลงทะเบียนชิม

หลังการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ผบ.ตร.สั่งให้ทุกหน่วยระดมจับกุม บัญชีม้า ชิมม้า และ ร้านจำหน่ายชิมม้า ที่ไม่จดทะเบียนลูกค้าให้ถูกต้องจริงจัง หากพบมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีทุกราย

ให้ตำรวจ บข.สอท. และ ตำรวจท่องเที่ยว ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลบัญชีม้า ชิมม้า ส่งต่อให้ ปปง. และผู้ให้บริการรายติดตามกฎหมาย

สิ่งที่ประชาชนเห็นผลการลงพื้นที่ของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กำหนดมาตรการเข้ม จะทำให้การหลอกลวงคดี “ออนไลน์” ลดน้อยลง

ผบ.ตร.ทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่แก้ปัญหาคความเดือดร้อนของชาวบ้านกับ “คดีออนไลน์” ทุกมิติ

ติดต่อ “ชิมม้า-บัญชีม้า” แนวชายแดน.

“เพลิงพิภพ”

จัสมีนรอรับกำไรจากการขาย 3BB

● หอบเงินลุยโซลาร์ฟาร์ม-ธุรกิจสุขภาพดิจิทัล

นายสุพจน์ วัฒนพิสิทธิ์กุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมีน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ "JAS" เผยว่า ขณะนี้ธุรกิจกรรมการขายหุ้นใน 3BB ให้แก่บริษัทแอดวานซ์ ไรร์เลสเน็ตเวิร์ก หรือ AWN ในเครือเอไอเอส ที่มีมูลค่า 32,420 ล้านบาทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติในเร็ววัน ซึ่งหลังจากนั้นบริษัทจะสามารถบันทึกกำไรจากธุรกรรมดังกล่าว และมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีสถานภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆตามแผนที่วางไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานสะอาด (JASGREEN) ธุรกิจให้บริการการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล (JAS Care)

ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท จัสมีน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน) หรือ "กลุ่ม JTS" ซึ่งได้แก่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี โซลูชัน ที่เน้นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองขุดบิทคอยน์ โดยมีการลงทุนในโซลาร์ฟาร์มขนาด 3.8 เมกะวัตต์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในการทำเหมืองขุดบิทคอยน์และสร้างรายได้เพิ่มจากการขายคาร์บอนเครดิต นอกจากนี้ JTS ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองขุดบิทคอยน์ อาทิ ธุรกิจฟินเทค (FinTech) เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่าย Lightning Network ของบิทคอยน์ ที่จะช่วยให้การโอนเงินระหว่างประเทศมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง จึงขอ

ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปมั่นใจได้ว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 เอไอเอสได้ประกาศซื้อหุ้นบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB เจ้าของบริษัท 3BB จำนวน 99.87% มูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท ซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน JASIF ในสัดส่วน 19% มูลค่า 12,920 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ให้เข้าถึงคนไทยอย่างทั่วถึง และทำเหมือง ลดปริมาณการลากสายไฟเบอร์ที่ทับซ้อนเกินความจำเป็น ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจาก กสทช. ซึ่งล่าสุดที่ประชุมบอร์ด เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2566 ได้รับทราบตามข้อเสนอของสำนักงาน กสทช. ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว.